

chuyện này cho các AH nghe thì thấy các bạn cũng chịu khổ theo dõi câu chuyện cho đến cuối chứ không đến nỗi ngáp vật. Nhưng nếu có tài như bạn Đàm thì tôi cam đoan rằng các bạn sẽ cười như nắc nẻ! Riêng bạn Tôn Thất Ngọ xác nhận chuyện tôi vừa kể là đúng “một trăm phần trăm” vì bạn Ngọ chính là... AH khổ chủ trong câu chuyện.

Bạn Đàm không phải chỉ biết giúp bằng hữu quên đi những buồn phiền trong cuộc đời. Khi nào cần, bạn rất tận tình giúp đỡ người quen. Lúc bạn còn giữ nhiều trách nhiệm tại Bộ Giao Thông, Ủy Ban Mekong, và AirVietnam, không ít AH đã có dịp được bạn giúp. Riêng tôi, trong chuyến đi nước

ngoài năm 1974, bạn đã đích thân ra phi trường, chỉ thị cho một tiếp viên hàng không lo giấy tờ và hành lý, và cấp cho một boarding pass hạng nhất để đi cho đỡ mệt.

Thời gian qua rất mau, mới gặp nhau đầu đây mà nay chúng tôi đã ở một thế giới cách biệt. Tài và Đàm ra đi để lại cho gia đình và bằng hữu một niềm thương tiếc không nguôi. Nhưng hình ảnh của hai bạn hẳn sẽ còn ghi sâu trong tâm khảm của những AH đã có dịp quen biết với hai người ấy, trong trường cũng như trong công việc.



TIN MỪNG



* AH Nguyễn Bát Tuấn làm lễ vu quy cho thứ nữ là Nguyễn Trịnh Hoài Thu đẹp duyên cùng cậu Trần Thanh Duy, trưởng nam của AH Trần Đan Thanh tại Úc Châu.

* AH Huỳnh Phước Minh làm lễ vu quy cho trưởng nữ là Huỳnh Thị Thanh Trúc đẹp duyên cùng cậu Phạm Bửu Tâm, thứ nam của Ông Bà Phạm Văn Thanh, tại Úc Châu.

* AH Nguyễn Văn Quý ở New Orleans, Louisiana, làm lễ thành hôn cho trưởng nam là Nguyễn Văn Hiến đẹp duyên cùng cô Võ Thị Châu, thứ nữ của Ông Võ Khôi ở Phoenix, Arizona.

* AH Đỗ Văn Sến ở Waterford, Connecticut, làm lễ thành hôn cho hai con trai là: Đỗ Quốc Hùng, trưởng nam, đẹp duyên cùng cô Nguyễn Triệu Đoan Trang, trưởng nữ của Ông Bà Nguyễn Hữu Đức ở

Worcester, Massachusetts và Đỗ Quốc Michael, thứ nam, đẹp duyên cùng cô Nguyễn Mai Bảo Quỳnh, trưởng nữ của Ông Bà Nguyễn Văn Thiện ở Storrs, Connecticut.

* AH Hoàng Đình Tuyên ở Vitry-sur-Seine, Pháp, làm lễ vu quy cho trưởng nữ là Hoàng Hương An Nathalie đẹp duyên cùng Nicolas David Gault, trưởng nam của Ông Bà Daniel Gault ở Vigneux-sur-Seine, Pháp.

* AH Phan Xuân Hùng làm lễ thành hôn cho con trai là Phan Xuân Bằng đẹp duyên cùng cô Makiko Suma tại Sacramento, California, ngày 24 tháng 5 năm 1997.

* AH Tôn Thất Thiệu làm lễ thành hôn cho con trai là Tôn Thất Hoá Quyền đẹp duyên cùng cô Nguyễn Khắc Thủy Tiên tại Orange County, California ngày 17 tháng 5 năm 1997.

* AH Nguyễn Xuân Mộng làm lễ thành hôn cho trưởng nam là Nguyễn Xuân Mỹ đẹp duyên cùng cô Nguyễn Xuân Phương tại Sacramento, California, ngày 5 tháng 6 năm 1997.

* AH Nguyễn Văn Mơ làm lễ thành hôn cho trưởng nam là Nguyễn Văn Nam đẹp duyên cùng cô Trần Thanh Uyên tại Round Rock, Texas, ngày 12 tháng 7 năm 1997.

* AH Lê Sáu làm lễ đính hôn cho ái nữ là Lê Vỹ Ái cùng cậu Nguyễn Đức Tuấn, trưởng nam của Ông Bà Nguyễn Đức Dũng tại Toronto, Canada, ngày 10 tháng 8 năm 1997.

* AH Hồ Nhựt Tân có thêm rể thảo.

AHCC xin chung vui cùng hai họ và chúc Cô Dâu Chú Rể Trăm Năm Hạnh Phúc.